

Số: 47/CĐ-ĐHQG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2023

V/v triển khai, thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 15/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc

Căn cứ Công văn số 136/LĐLĐ-TG ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 15/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đề nghị các đơn vị thực hiện nội dung sau:

1. Quán triệt, cụ thể hóa Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư; chỉ thị, kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và công tác quản lý trật tự đô thị vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả.

2. Mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức, người đứng đầu phải gương mẫu và tích cực vận động người thân, gia đình thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư.

3. Tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, người lao động nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tích cực sử dụng phương tiện giao thông công cộng; kiên trì xây dựng “Văn hóa giao thông” trên địa bàn Thành phố; đổi mới phương thức tuyên truyền, đa dạng nội dung, mỗi nội dung ứng với từng đối tượng bằng các hình thức sinh động, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ; tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Kịp thời biểu dương những kết quả, thành tích của các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**



Trần Anh Cường